

Theo công bố của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, năm 2023, Hàn Quốc có kế hoạch thuê khoảng 110.000 lao động trong các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp. Việc thiếu lao động ở Hàn Quốc xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến là tình trạng già hóa dân số; lao động bản địa từ chối làm việc trong các ngành lao động chân tay, lao động nặng nhọc hoặc lao động nông nghiệp. Trước thực trạng thiếu lao động nghiêm trọng ở trong nước, Chính phủ Hàn Quốc đã nỗ lực triển khai nhiều chính sách để thu hút lao động nước ngoài nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững cho nền kinh tế.

Theo ông Lê Văn Côn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội): Sau thời gian "đóng băng" do dịch Covid-19, đây là thời điểm thị trường lao động tại Hàn Quốc đã mở cửa trở lại và đang rất cần nguồn nhân lực trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông Côn cho rằng, cùng với Nhật Bản và Đài Loan thì Hàn Quốc là thị trường XKLD trọng điểm của Việt Nam. Những năm gần đây, số lượng NLD Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc lên tới hàng chục nghìn người. Trong đó, chủ yếu là NLD làm việc theo chương trình EPS (chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc), ngoài ra còn có lao động làm việc thời vụ. Hiện nay, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cũng

"Thời điểm vàng" XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SANG HÀN QUỐC



Người lao động huyện Quỳnh Phụ lên đường đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Mỗi năm, nước ta có hàng chục nghìn lao động ra nước ngoài làm việc, trong đó Hàn Quốc là một trong những điểm đến ưa thích của người lao động (NLD) bởi thu nhập cao. Với nhiều điều kiện thuận lợi, lúc này đang được xem là "thời điểm vàng" để xuất khẩu lao động (XKLD) sang Hàn Quốc.

nư tỉnh Thái Bình đang tăng cường trao đổi, phối hợp với các đơn vị liên quan của Hàn Quốc thúc đẩy kết nối, hợp tác đưa NLD đi làm việc tại Hàn Quốc. Ông Tăng Quốc Sửu, Trưởng phòng Lao động - Việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết: Thực hiện chủ trương của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thí điểm đưa NLD đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo

hình thức hợp tác giữa hai địa phương của hai nước, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Quỳnh Phụ, đơn vị liên quan thực hiện với đại diện chính quyền thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi và ký kết bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác thí điểm đưa NLD đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Thời gian qua, bằng sự tích cực, nỗ lực thúc đẩy, kết nối giữa chính quyền địa phương

của hai nước, sự giúp đỡ từ bộ phận quản lý lao động nước ngoài của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Quỳnh Phụ, đơn vị liên quan thực hiện với đại diện chính quyền thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi và ký kết bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác thí điểm đưa NLD đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Thời gian qua, bằng sự tích cực, nỗ lực thúc đẩy, kết nối giữa chính quyền địa phương

cho NLD trước khi xuất cảnh; tiến hành thủ tục bảo lãnh, ký kết vi bằng, cam kết thực hiện đúng hợp đồng lao động. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, Phòng Chính sách Nông nghiệp thuộc chính quyền thành phố Icheon, chủ sử dụng lao động Hàn Quốc đã thống nhất lựa chọn, ký hợp đồng lao động với 37 lao động của huyện Quỳnh Phụ. Đến thời điểm này, toàn bộ lao động của huyện Quỳnh Phụ đã sang Hàn Quốc làm việc và

được các chủ sử dụng lao động tiếp nhận, bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt ổn định và bắt đầu với công việc theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Tính đến hết tháng 7/2023, tỉnh Thái Bình đã có 140 lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và lao động thời vụ. Vừa qua, đã có 174 lao động của tỉnh Thái Bình hoàn thành kỳ thi sát hạch vòng 1, đủ điều kiện tham dự chương trình EPS. Để tạo nguồn cho lao động có cơ hội đi làm việc tại Hàn Quốc, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình đang liên tục mở các lớp dạy tiếng Hàn. Có thể nói, chương trình đưa NLD đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã góp phần quan trọng trong việc giảm áp lực về giải quyết việc làm cho lao động trong tỉnh; đồng thời tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, nhiều gia đình thoát nghèo, có thu nhập và mức sống cao hơn ở cộng đồng cư trú, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Việc khan hiếm nguồn lao động tại Hàn Quốc trong khi đây là thị trường mang lại thu nhập cao, ổn định là điều kiện lý tưởng để NLD có thêm động lực sang Hàn Quốc làm việc. Thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc để tiếp tục thực hiện thỏa thuận thí điểm đưa NLD của tỉnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Ông Vũ Văn Thường, Phòng Thông tin tư vấn giới thiệu việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình



Thời điểm này rất thuận lợi cho NLD có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc vì cơ chế thông thoáng của Chính phủ Hàn Quốc đối với lao động ngoại quốc. Hơn nữa, chương trình EPS là phi lợi nhuận nên NLD chỉ mất 630 USD tiền vé máy bay và tiền học định hướng.

Bà Lương Thị Ngọc, Trung tâm Hỗ trợ lao động ngoại quốc tại Hàn Quốc



Chúng tôi hỗ trợ tất cả từ văn hóa Hàn Quốc đến ngôn ngữ và cả trong công việc 24/24 giờ bất cứ khi nào NLD có nhu cầu. Cái khó nhất của NLD khi sang Hàn Quốc làm việc không phải là công việc mà là ngôn ngữ. Thấu hiểu điều đó nên chúng tôi luôn tận tình hỗ trợ NLD không chỉ của tỉnh Thái Bình mà tất cả những NLD Việt Nam trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Chị Vũ Thị Duyên, xã An Thanh (Quỳnh Phụ)



Tôi may mắn được sang Hàn Quốc làm việc thời vụ theo thỏa thuận hợp tác giữa huyện Quỳnh Phụ và thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi. Tôi thấy công việc ở đây rất phù hợp, thời tiết bên này dễ chịu, chủ sử dụng lao động tạo điều kiện tốt về vấn đề ăn ở, sinh hoạt. Đặc biệt, mức thu nhập tại Hàn Quốc cao nên tôi rất phấn khởi.

ĐỖ HỒNG GIA

CÔNG AN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH NỖ LỰC BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ



Công an thành phố Thái Bình hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn phường Đề Thám.

Chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an thành phố Thái Bình đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Ngày từ đầu năm, các lực lượng Công an thành phố chủ động nắm, phân tích, tổng hợp và dự báo sát, đúng, trúng tình hình, kịp thời tham mưu Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm được triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Công an thành phố cũng thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Ông Vũ Đình Yên, trưởng ban bảo vệ dân phố phường Trần Lãm chia sẻ: Lực lượng bảo vệ dân phố

đã tích cực phối hợp với Công an phường thường xuyên tuần tra khép kín địa bàn, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước của khu dân cư về trách nhiệm tham gia bảo vệ ANTT. Tích cực tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, giúp người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm ẩn náu trong địa bàn dân cư. Nhờ vậy, tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm, triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, quy mô lớn, kiểm chế tại nạn giao thông, không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản. Phường Trần Lãm cũng phát huy hiệu quả sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, người dân trong triển khai thực hiện Đề án 06 và xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" và "Điểm chữa cháy công cộng", hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra...

Trung tá Phạm Văn Chinh, Trưởng Công an phường Hoàng Diệu cho biết: Công an phường đã tập trung tham mưu, phối hợp thực hiện nhiều giải

pháp, huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống". Các tổ công tác đã tích cực bám địa bàn, không quản ngày đêm tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân làm thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, thực hiện kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử đạt tỷ lệ cao. Từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố tiếp tục được kim giữ và giảm sâu, tỷ lệ điều tra án đạt 100%, đấu tranh phá thành công 7 chuyên án về hình sự, bắt khởi tố 8 vụ với 60 bị can. Lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 70 vụ/90 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 65 vụ/74 bị can, lập hồ sơ đưa 37 người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc...; triệt xóa thành công 9 ổ nhóm, bắt khởi tố 109 bị can, trong đó có nhiều chuyên án, vụ án được Công an tỉnh, các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; đặc biệt, có vụ được Bộ Công an nêu điển hình toàn quốc như xác lập chuyên án 2022L, triệt xóa ổ nhóm do Trần Việt Bắc, sinh năm 1993, trú tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cầm đầu,

bắt giữ, khởi tố 21 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi sử dụng công nghệ cao móc nối với người nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam ở trong nước với quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền chiếm đoạt trên 28 tỷ đồng. Ngoài ra, Công an thành phố cũng xác lập và triệt phá chuyên án 2022H, triệt xóa ổ nhóm hoạt động "tin dụng đen" do Ngô Quang Mừng, sinh năm 1995 trú tại huyện Thái Thụy cầm đầu, bắt khởi tố 15 đối tượng. Đây là ổ nhóm hoạt động có tổ chức, địa bàn rộng với quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm pháp với số tiền sử dụng cho vay nặng lãi qua giao dịch lên tới hơn 50 tỷ đồng...

Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết: Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên nắm chắc tình hình, dự báo, phòng ngừa và ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp về ANTT, kéo giảm bền vững các loại tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị các cấp trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, tập trung xây dựng lực lượng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TRINH CƯỜNG

Có mặt tại buổi thăm khám, cấp thuốc miễn phí của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân tại xã Nam Hưng (Tiền Hải), 120 hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã được các anh bộ đội đón tiếp nhiệt tình và thăm khám cẩn thận. Người dân được các chiến sĩ quân y của đơn vị và Trung tâm Y tế huyện khám lâm sàng các bệnh về mắt, phổ biến kiến thức phòng tránh một số bệnh thường gặp về tai - mũi - họng, tử do giúp người dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Bà Đặng Thị Loan, thôn Lộc Trung, xã Nam Hưng chia sẻ: Có họng tôi đau mấy năm nay nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn nên chưa thể đi khám. Các chiến sĩ quân y đã tư vấn giúp tôi hiểu được về căn bệnh mà mình mắc phải, phương pháp điều trị và cấp thuốc miễn phí nên tôi rất vui. Tôi xin cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân đã có nhiều hoạt động thiện nguyện, quan tâm đến sức khỏe của những hộ nghèo như tôi.

Nhiệm vụ lớn nhất đối với những hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng là nhận được sự quan tâm, đồng cảm và giúp đỡ của người dân địa phương. Thấu hiểu tâm lý đó, từ đầu năm đến nay, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân đã tích cực phối hợp với ban công tác mặt trận các khu dân cư nắm bắt thông tin, tình hình đời sống của các hộ nghèo, gia đình chính sách tại các địa phương, giúp đỡ 3 hộ dân xây dựng nhà tình nghĩa. Bà Đỗ Thị Dung, thôn Định Cư, xã Đông Trà chia sẻ: Tôi thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nếu không có các chiến sĩ giúp đỡ tôi xây dựng căn nhà tình nghĩa rộng 60m² với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng thì có lẽ cả đời tôi không dám mơ được ở trong ngôi nhà chắc chắn. Trong ngày động thổ, các anh cũng giúp gia đình tôi tháo dỡ tường bao, vận chuyển vật liệu xây dựng nên tiết kiệm được rất nhiều chi phí xây dựng. Gần 3 tháng xây nhà

Nghĩa tình người lính Cửa Lân

Với tình yêu Tổ quốc và nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn đơn vị quản lý, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân trên tuyến biên giới biển của tỉnh.

là căn nhà nhỏ của tôi luôn đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ của các anh. Giống như bà Dung, bà Trần Thị Lan, thôn Trà, xã Nam Hưng hiện nay đã vui sống trong căn nhà mới khánh thành trong những ngày đầu tháng 6 vừa qua. Bà Lan năm nay 68 tuổi, là hộ nghèo không nơi nương tựa, căn nhà của bà tuy chỉ rộng 40m² nhưng được xây dựng chắc chắn với tiêu chí "3 cứng" là cứng móng, cứng tường và cứng mái, giúp bà yên tâm sinh sống. Bà Lan cho biết: Ngôi nhà của tôi được xây dựng với tổng trị giá 110 triệu đồng. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân hỗ trợ ngày công lao động, mua sắm cửa sổ, cửa ra vào giúp tôi hoàn thiện căn nhà. Trong ngày vui khánh thành, các anh còn có quà tặng khiến tôi rất xúc động, biết ơn Đảng, Nhà nước và các chiến sĩ bộ đội biên phòng.

Từ năm 2021 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa Lân đã hỗ trợ xây dựng 23 ngôi nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 900 triệu đồng. Riêng năm 2023, đơn vị phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Tiền Hải, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Thái Bình hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo khu vực biên giới biển của tỉnh và đã khánh thành 3 căn nhà. Ngoài ra đơn vị tiếp tục duy trì các hoạt động thiện nguyện như thăm khám, cấp thuốc miễn phí; trao quà tết Nguyên đán cho hộ nghèo; tiếp tục hành trình nuôi dưỡng 1 con nuôi đồn biên phòng và nâng bước 9 em học sinh đến trường.

Trung tá Nguyễn Văn Đăng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Lân chia sẻ: Với phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào là anh em ruột thịt", cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng

Cửa Lân luôn tự nhủ phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao, sống chan hòa, gắn bó với nhân dân, có nhu cầu thì người dân các địa phương mới tin tưởng vào lời nói, việc làm của các chiến sĩ. Trong những ngày cả nước chung sức chống lại đại dịch Covid-19, nhiều chiến sĩ của Đồn đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ngày đêm bám địa bàn, thực hiện thẳng lưng "nhiệm vụ kép" vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia vừa kiểm soát không để dịch đại dịch lây lan diện rộng. Khi đại dịch được kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ lại tiếp tục hành trình thiện nguyện, chia sẻ yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh. Những việc làm nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân khu vực biên giới biển của tỉnh.

TIẾN ĐẠT



Chiến sĩ quân y Đồn Biên phòng Cửa Lân khám bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo xã Nam Hưng (Tiền Hải).